

## 4 Thái Bình

## SẼ THÍ ĐIỂM BẦU TRỰC TIẾP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đến nay, huyện Tiên Hải đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; báo cáo tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị nguồn quy hoạch và nguồn tái cử; xây dựng đề án nhân sự, kế hoạch thực hiện đề án nhân sự Đại hội và đã thực hiện các bước quy trình đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện

ủy, nhân sự lần đầu tham gia ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, UBND huyện; xây dựng xong phương án nhân sự cấp ủy bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác tuyên truyền, hậu cần, bảo vệ Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất.

Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đều cho rằng dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, có chất lượng; tuy nhiên, cần bổ sung đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra, bao nhiêu được bao nhiêu chỉ tiêu không đạt kế hoạch; rà soát một số chỉ tiêu, bảo đảm thống nhất phần đánh giá bằng lời và số liệu tại biểu phụ lục; xem xét, thay đổi, đánh giá bổ sung một số nội dung để bảo đảm phần ảnh đúng, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải

### KHOÍ THI ĐUA...

(*Tiếp theo trang 1*)

2020 - 2025. Giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hành tiết kiệm,

## GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngày 21/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (huyện Thái Thụy).

Các đại biểu đại diện ban thanh tra nhân dân của 9 xã trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải có địa bàn

giáp ranh với các nhà máy đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các nhà máy; tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận hành của các nhà máy trong 5 tháng đầu năm 2020. Đoàn đã trực tiếp giám sát quy trình xử lý chất thải, khí thải và nước thải; trao đổi về tình hình, kết quả hoạt động

## XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT...

(*Tiếp theo trang 1*)

tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tỏi đen tại Thái Bình” được triển khai từ tháng 7/2018 với mục đích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để mở rộng vùng sản xuất tỏi cung cấp nguyên liệu chế biến tỏi đen phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Nhiệm vụ trọng tâm của dự án là xây dựng 3 mô hình

gồm: thâm canh tỏi theo hướng VietGAP, sơ chế và bảo quản tỏi sau thu hoạch, chế biến tỏi đen. Trong đó, mô hình thâm canh tỏi theo hướng VietGAP được trồng tại HTX Thụy Tân (xã An Tân, Thái Thụy) với diện tích thí điểm 5ha. Giống tỏi trồng được chọn lọc có lá dày, cứng, màu lá xanh nhạt, thân to, củ có màu tía, kích thước 3,5 - 4cm, tép tỏi đều từ 10 - 12 tép/củ... Các diện tích trồng tỏi thí điểm tại HTX

pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đề nghị bám sát nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình để tận dụng “tinh lan tỏa” của các dự án trong Khu kinh tế, lợi thế ven biển, từ đó để ra các giải pháp tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khaiyet Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá Tiên Hải đã chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phân tích, đánh giá sâu hơn nữa, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ qua; làm cơ sở để rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần nghiên cứu, bổ sung, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những đột phá phát triển của địa phương, kết hợp với giải pháp triển khai thực hiện một cách bài bản, đồng bộ để đạt mục tiêu đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các bộ

chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đặc quyen, đặc lợi... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thí đua phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lệ lối làm việc bảo đảm khoa học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo,

quản lý và chất lượng công tác; bảo đảm cơ quan, đơn vị luôn ổn định và phát triển. Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong Khối bám sát nội dung giao ước thi đua để ký kết, phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu

yếu của Tiên Hải trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí đề nghị Tiểu ban Văn kiện của huyện phải căn cứ vào bối cảnh tình hình chung của tỉnh, các yếu tố tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, lợi thế về điều kiện tự nhiên ven biển, tiềm lực về nguồn lao động, sự phát triển của các khu công nghiệp trong Khu kinh tế những năm tới... để hoạch định chiến lược phát triển của huyện trong tương lai nhằm tạo ra những đột phá so với các địa phương khác.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Văn kiện của huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng trình Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 2 - 4/6/2020. Đây là đơn vị được tỉnh chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, do vậy đồng chí yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải thật chu đáo. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn huyện Tiên Hải làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội thành công.

### Thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020

## KỶ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Các đại biểu đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tán thành với phương án của Chính phủ về việc đưa quy định về hộ kinh doanh vào dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vì hộ kinh doanh có thể thời gian qua có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Ưông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Tiếp theo, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Các đại biểu đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Đại diện các bộ, ngành liên quan đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Kết thúc các phiên thảo luận, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu còn ý kiến đóng góp cho dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp gửi văn bản góp ý cho Ban Thư ký. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp cùng như các ý kiến góp ý gửi về, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban tra tiếp thu, giải trình đầy đủ trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

## 6 ĐẢNG BỘ HUYỆN, THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Dự kiến đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 5/2020.

Về đại hội đảng bộ cấp huyện, Đảng bộ huyện Hưng Hà được chọn đại hội điểm cấp huyện của tỉnh để tổ chức thành công Đại hội, thực hiện đủ 4 nội dung. Cấp ủy các địa phương, đơn vị còn lại đã hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đang khẩn trương hoàn thành: xây dựng kế hoạch, dự kiến phương án nhân sự; thực hiện các bước quy trình nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để tiến hành đại hội. Riêng Đảng bộ huyện Tiên Hải và Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội cũng đang tích cực chuẩn bị các nội dung đại hội.

# Ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” năm 2020

Tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Theo đó, năm nay là năm đầu tiên triển khai “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Lễ ra quân được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức đồng bộ trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Thái Bình tổ chức tiếp sóng tại trụ sở Bưu điện tỉnh và bưu điện các huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh cũng phối hợp tổ chức các đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn các huyện, thành phố; phát tài liệu tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn và vận động người dân tham gia. Thời gian tổ chức từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 23/5/2020.

Lễ ra quân được thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH, hưởng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

## Tư vấn, đổi thoại chính sách BHXH, BHYT

Sáng ngày 21/5, tại xã Vũ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Kiến Xương, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tư vấn, đổi thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình cho 300 người dân của 3 xã: Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Lễ (Kiến Xương).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức về đối tượng tham gia, địa điểm và thủ tục tham gia, mức đóng và phương thức đóng cũng như những quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Các đại biểu đã đưa ra những câu hỏi liên quan đến mức đóng, quyền lợi được hưởng, những vướng mắc, bất cập khi khám chữa bệnh BHYT... và được cán bộ ngành bảo hiểm tiếp thu, giải đáp trực tiếp.

Thông qua hội nghị giúp người dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đồng thời nắm bắt được những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung. Từ đó xác định được trách nhiệm khi tham gia cũng như quyền lợi thụ hưởng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

**THU HOÀI**

<p style="text-align:center"><b>TIN TRẢ THƯỜNG GIẢI ĐẶC BIỆT</b> <b>XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC ĐÀN TẠI THÁI BÌNH</b> <b>CHÚC MỪNG</b></p>
<p>Khách hàng trú quán tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc:</p>
<p style="text-align:center">Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng.</p>
<p style="text-align:center">Mở thưởng ngày 11 tháng 5 năm 2020</p>
<p style="text-align:center">Số trúng thưởng: <b>02419</b></p>
<p>Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng</p>
<p style="text-align:center">Số tiền là 3 tỷ 240 triệu đồng</p>
<p style="text-align:center">Khách hàng đã ủng hộ:</p>
<p>Quý Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình</p>
<p style="text-align:center">Số tiền là 2 triệu đồng</p>
<p>Quý Vì người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình</p>
<p style="text-align:center">Số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng</p>
<p>Quý Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình</p>
<p style="text-align:center">Số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng</p>
<p style="text-align:center"><b>CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH</b></p>

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG